



ประกาศเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙

ตามที่เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในวันเวลาราชการ โดยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นั้น

เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง ขอแจ้งให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรทุกคนทราบว่าผู้เข้ารับสรรหาและเลือกสรรการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ตามขั้นตอนที่คณะทำงานฯ กำหนดขึ้น ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID ๑๙ โดยให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้เดินทางกลับจาก ประเทศกลุ่มเสี่ยง จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ จุดคัดกรองสถานที่สอบทันที
๒. หากมีอาการไข้ เป็นหวัด ไอ หรือจาม ซึ่งสงสัยว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่คัดกรองโรค เพื่อดำเนินการคัดกรองโรค และแยกโรค ณ จุดคัดกรองสถานที่สอบทันที
๓. ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดการอยู่ในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
๔. ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดที่กำหนด บริเวณโดยรอบสถานที่สอบ
๕. ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องตรวจวัดอุณหภูมิกาย วัดไข้ ณ จุดคัดกรองสถานที่สรรหาและเลือกสรร

หากผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค คณะทำงานฯ จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เข้าพื้นที่การสรรหาและเลือกสรรความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยเด็ดขาดในทุกกรณีหากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อคณะทำงานประจำห้องสรรหาและเลือกสรร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศุภชาติ สายแสง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง